



พระราชโองการ*

สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จฯ แทนพระองค์

ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่นิสิตและนักศึกษา

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ บางแสน

วันที่ 31 มีนาคม 2518

.....

ข้าพเจ้ามีความยินดี ที่ได้มาเยี่ยมมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ บางแสน และได้มาประกอบพิธีพระราชทานปริญญาบัตรด้วยในโอกาสเดียวกัน เป็นที่น่าพอใจที่กิจการด้านต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยแห่งนี้มีความเจริญงอกงามมาได้ด้วยดีโดยตลอด

การที่ทางมหาวิทยาลัยสนใจในการค้นคว้าศึกษาด้านชีววิทยาเกี่ยวกับสัตว์น้ำ และหาทางอนุรักษ์สิ่งที่เป็นทรัพยากรธรรมชาติทางทะเล จนสามารถตั้งพิพิธภัณฑสัตว์น้ำพร้อมทั้งสถานเลี้ยงสัตว์น้ำเต็มขั้นได้ นับเป็นการที่ดี ที่สมควร และถูกต้องที่สุด เพราะได้ปฏิบัติการไปตามที่สิ่งแวดล้อมและสถานที่ตั้งมหาวิทยาลัยอำนวย การดำเนินงานนี้ทั้งหมด ถึงแม้มิใช่หน้าที่โดยตรง แต่ก็ไม่ใช่เป็นการก้าวท้าวหน้าที่ใคร หมายความว่า เมื่อมีช่องทางที่จะทำสิ่งที่ควรทำก็ไม่นิ่งดูตายหากรับมาเป็นภาระที่จะทำเพื่อความก้าวหน้าทางวิชาการและเป็นประโยชน์สำหรับสาธารณชน บัณฑิตทั้งหลายพึงถือกรณีนี้เป็นแบบอย่างได้ในการที่จะออกไปปฏิบัติการงานในภายนอกหน้า คือการดำเนินปฏิบัติงานตามหน้าที่ให้ดีที่สุดนั้นเป็นการถูกต้อง แต่ถ้ามีงานอื่นนอกหน้าที่ที่สมควรจะทำด้วยก็ต้องทำ จะนึกว่าไม่ใช่ธุระ ไม่ใช่หน้าที่นั้นไม่สมควรอย่างยิ่ง ทุกคน ทุกฝ่ายชอบที่จะบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ทั้งโดยหน้าที่ และโดยความรู้จักผิดชอบต่อส่วนรวมและประเทศชาติ ตามโอกาสและความเหมาะสม ไม่ควรเกีย่งงอนกันเป็นอันขาด

*พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จฯ แทนพระองค์พร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิรินธรเทพรัตนสุตาไปในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจาก มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ บางแสน ประจำปีการศึกษา 2516-2517



ข้อสำคัญอีกประการหนึ่ง เมื่อพูดถึงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติแล้ว ข้าพเจ้าใคร่จะขอให้ถือเป็นกรณีที่ต้องพิจารณาโดยตรงเป็นพิเศษ เพราะเหตุว่าการอนุรักษ์นั้นแม้เป็นสิ่งที่ดีมากที่ทุกประเทศมุ่งรักษาประโยชน์ระยะยาวของแผ่นดินและประชาชนก็ตาม แต่หากทำโดยไม่ระมัดระวังและโดยรอบคอบถี่ถ้วน บางทีก็อาจเป็นผลเสีย เช่น กลายเป็นการรุกรอนสิทธิเสรีภาพ ขัดขวางการทำมาหาเลี้ยงชีพ หรือการอยู่รอดของประชาชนไป ก็เป็นได้ ตัวอย่างเช่น การสงวนป่า ป่าบางแห่งดูตามแผนที่ก็เป็นป่า แต่ตามความจริงอาจสิ้นสภาพป่าไปแล้วก่อนกำหนดให้เป็นเขตป่าสงวนด้วยซ้ำไป ยิ่งกว่านั้นยังมีราษฎรเข้าไปตั้งถิ่นฐานทำประโยชน์เลี้ยงชีพตั้งแต่ก่อนออกกฎหมาย โดยไม่ทราบว่าจะกลายเป็นป่าสงวนไปเมื่อใดเพราะไม่มีทางทราบ แต่เมื่อเจ้าพนักงานหรือนักวิชาการมาดูแผนที่เห็นว่า เป็นป่าสงวน ก็ไปฟ้องจับไล่ตามหน้าที่ตามกฎหมาย ทำให้ต้องออกจากที่ทำกินไปโดยไม่มีทางต่อสู้คดี รวากับชาติสิทธิเสรีภาพที่จะเป็นคน และจำเป็นต้องทนรับความเดือดร้อนลำบาก โดยเรียกได้ว่ามิได้ทำความผิด ดังนั้น ก่อนที่จะวางแผนและปฏิบัติการอนุรักษ์ จึงจำเป็นต้องพิจารณาศึกษาให้เห็นตลอดไปรอบ มีคามอะลุ้มอล่วย และดำเนินการไปโดยไม่ให้ขัดกับเหตุการณ์สิ่งแวดล้อม มนุษย์สัมพันธ์ และสำคัญที่สุดต้องไม่ขัดกับการครองชีพของประชาชน สรุปว่าทุกคนต้องไม่ลืมว่าการอนุรักษ์นั้นก็คือการปฏิบัติเพื่อมุ่งรักษาประโยชน์อันถาวรของแผ่นดินและประชาชน

ขอแสดงความชื่นชมด้วยกับท่านทั้งหลาย ที่ได้รับเกียรติและผลสำเร็จในการศึกษาในพระปรมาภิไธยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ข้าพเจ้าขออวยพรให้มีความสมประสงค์ในชีวิตและการทำงานพร้อมทุกประการ หวังขอให้ท่านที่ประชุมร่วมกัน ณ ที่นี้ ประสบแต่ความสุขความสวัสดิ์ทั่วทุกคน